

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 18 - พุธ 20 กันยายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5602

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 225.77 Ad Value: 304,789.50

PRValue (x3): 914,368.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 22 ปี โครงการทุนการศึกษา “ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า” เตรียมจัดเวที “สร้างคน สร้างการ...”



## 22 ปี โครงการทุนการศึกษา “ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า” เตรียมจัดเวที “สร้างคน สร้างการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” ส่งผลลัพธ์งานวิจัยให้เป็นบทเรียนแก่ประเทศ

โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า เตรียมจัดเวที ส่งต่อแนวคิด “สร้างคน สร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” ถ่ายทอดบทเรียนการทำงานด้านการให้ทุนการศึกษา พร้อมส่งมอบผลการวิจัยให้เป็นบทเรียนแก่ประเทศ

“เพราะการมอบโอกาสทางการศึกษา คือ การเปลี่ยนชีวิต และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

ไม่มีใครปฏิเสธว่าการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของการสร้างคน สร้างอนาคต สร้างสังคมที่ดี หากในความเป็นจริงในสังคมไทยเรานั้น ยังคงมีเยาวชนบางส่วนไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ไม่มีแม้แต่โอกาสที่ ได้รับการศึกษาพื้นฐานตามสิทธิพึงมีของตนเอง

ข้อมูลจากนักวิชาการด้านการศึกษา พบว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด แม้การเรียนการสอนเหมือนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติแต่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง เพราะเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) เพิ่มขึ้น เด็กคุณภาพด้อยลงทั้งระบบ และปีการศึกษา 2566 คาดจะมีเด็กออกกลางคันเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิมที่ออกกลางคันกว่า 60,000 คน พุ่งเป็น 230,000 คน

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นด้วยความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการไม่มีสัญชาติ การเป็นคนชายขอบ หรือการเป็นผู้ด้อยโอกาส ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กไทยขาดโอกาส

และไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน



เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาด้วยความรักและผูกพัน

**2 ทศวรรษแห่งการสร้าง คืบคลานค่าแก่สังคมไทย**  
เป็นระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ภาคเอกชนได้ทำงานด้านการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเจียมๆ ให้กับประเทศ ภายใต้การบริหารของ **คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย**

รหัสข่าว: C-230918023029 (16 ก.ย. 66/06:22)

หน้า: 1/3

และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย มอบโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กขาดโอกาสซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเยาวชน เกือบ 3,000 คน เพราะการศึกษาจะทำให้พวกเขามีทางเลือกในชีวิตที่ดีขึ้น มองเห็นศักยภาพของตนเองและสามารถพัฒนาตนเองเป็นคนคุณภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมองเห็นความสำคัญของการศึกษาที่ตนเองสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้แก่รุ่นลูกหลานของพวกเขาต่อไปในอนาคต

มากไปกว่านั้นกระบวนการสร้างคนคุณภาพของโครงการทุนการศึกษา ไม่ได้มองเพียงปัจจัยด้านการสนับสนุนทุนทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งมั่นไปที่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ด้วยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ควบคู่ไปกับการสร้างแนวคิดที่ยึดมั่นในประเพณี วัฒนธรรม คติธรรมที่ดีของสังคมไทย



สร้างคนจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมุ่งสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 2565 ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด มีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว 1,825 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 1,384 คน ระดับอาชีวศึกษา 441 คน ส่วนนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาในปี 2566 มีจำนวน 278 คน โดยจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนทุกคนจนสำเร็จการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือถึงระดับปริญญาตรี พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้ว มีโอกาสได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดและส่งต่อประโยชน์แก่สังคมรอบข้าง เหมือนที่พวกเขาได้รับการปลูกฝังทัศนคติของการให้จากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างรับทุน

## ประสานการทำงานกับภาคการศึกษา สร้างนิเวศการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

การทำงานเพื่อสังคมของชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ไม่ได้มีเพียงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแต่เพียงเท่านั้น ในปีที่ผ่านมายังเข้าไปทำงานร่วมกับคณะวิทยาการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการสนับสนุนโครงการเรียนรู้ภาคอีสานที่มีความเข้มแข็ง ทั้งครูผู้สอน ผู้เรียนคือเยาวชนและชุมชน 4 พื้นที่ ได้แก่ นิเวศการเรียนรู้ภาพลิสันธุ์ และนิเวศการเรียนรู้มหาลัยไทรบ้าน (จังหวัดขอนแก่นและเลย) และนิเวศการเรียนรู้อุดรธานี

ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องไปกับทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาไทยที่ต้องการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างกลมกลืน สามารถพึ่งพาตนเองได้



ปัจจุบันศิษย์เก่า นักเรียนทุน ประกอบอาชีพในหลากหลายสาขา และต่างมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

- ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมาย 3 ระดับ ได้แก่
1. เป้าหมายระดับบุคคล บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนเองเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิดที่เชื่อมโยงความหลากหลายระหว่างผู้เรียนกับท้องถิ่นได้
  2. เป้าหมายระดับเครือข่าย เกิดการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเอง
  3. เป้าหมายระดับประเทศ เกิดกลไกขับเคลื่อนการศึกษา

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 18 - พุธ 20 กันยายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5602

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 225.77 Ad Value: 304,789.50

PRValue (x3): 914,368.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 22 ปี โครงการทุนการศึกษา “ซาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า” เตรียมจัดเวที “สร้างคน สร้างการ...”

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับการพัฒนาไหนต พัฒนาเวทีเยาวชนสร้างสรรค์ (creative youth) ในพื้นที่ และติดตามถอดบทเรียน นำมาเป็นนวัตกรรมของเยาวชนในพื้นที่

ขณะเดียวกันเพื่อให้การทำงานของโครงการทุนการศึกษาครอบคลุมการสร้างคนคุณภาพในทุกมิติ โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้าได้เตรียมต่อยอดความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

## ส่งมอบผลวิจัยแก่สังคม เชื่อมต่อประเทศกับการสร้างคนที่ยั่งยืน

และเพื่อส่งต่อ Role model ภูมิทัศน์ใหม่แห่งการให้ทุนการศึกษาที่สร้างคนคุณภาพอย่างยั่งยืน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เตรียมจัดเวทีการเรียนรู้ ส่งต่อแนวคิดสร้าง “คน” สร้างนิเวศการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดขึ้นในวันพุธที่ 20 กันยายนนี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ และเปิดงาน พร้อมด้วยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า และคณะกรรมการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนระดับประเทศเข้าร่วมงาน



22 ปี แห่งการให้ส่งต่อและถ่ายทอดแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เวทีเรียนรู้ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อถอดบทเรียนสำคัญของการทำงานด้านการศึกษา ผ่านการนำเสนอผลลัพธ์งานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดย ผศ. ดร.สรวิศ เวชกิจ หัวหน้าทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมๆ กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา และ ผศ. ดร.อดิศร จันทร์สุข คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน ตอบโจทย์ความยืดหยุ่นสอดคล้องกับธรรมชาติ รวมถึงกำหนดทิศทางการทำงานเพื่อสังคมของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติและสังคมอย่างไม่มีที่ใครไว้ข้างหลัง